

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าต่อเนื่อง, ปัจจัยยุโรปยังคงดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงอ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ และราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ที่ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองและปัญหาหนี้ในยุโรป

*ยุโรปวงและระดับระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ภาวะชะงักงันทางการเมืองของกรีซ ทำให้เกิดความวิตกว่า กรีซอาจจะไม่ทำตามสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือและออกจากยูโรโซน

*คาดว่าผู้นำพรรคการเมืองของกรีซ จะประชุมกันในเย็นวันนี้ แต่ก็แทบไม่มีความหวังว่า ข้อเสนอของประธานาธิบดีคาโรลอส ปาปูลิอาส ที่ให้ตั้งรัฐบาลนักวิชาการ จะยุติภาวะชะงักงันได้ ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่

*ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีนและทั่วโลก ยังเป็นผลให้สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ร่วงลง และหนุนดอลลาร์และเยน

*เมื่อดอลลาร์ได้แรงหนุนจากวิกฤติของยูโรโซน แต่ก็ถูกสกัดแรงบวกจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตั้งใจที่จะดำเนินมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐย่ำแย่ลง

*มีนักลงทุนไม่มากที่คาดว่า เฟดจะประกาศมาตรการผ่อนคลายรอบใหม่ในเดือนหน้า แต่ตลาดจะจับตาดูข้อมูลยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อในวันนี้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจจะเปลี่ยนการคาดการณ์ดังกล่าว

*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของเงินฝางและตราสารหนี้ระยะยาว ของธนาคาร 26 แห่งของอิตาลีเมื่อวานนี้ โดยระบุถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย และระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นของอิตาลี

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.243 บาท

*09.04 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.37/43 จาก 31.33/36 เมื่อวาน ขณะทีใน offshore อยู่ที่ 31.35/39 จาก 31.35/37 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.85/86 จาก 79.87 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2829/31 จาก 1.2835 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"sentiment ยังดูแย่อยู่ โฟกัสจริง ๆ ไม่ได้อยู่ที่ว่ากรีซจะเป็นยังไง แต่คนห่วงว่ายุโรปจะเป็นยังไงมากกว่า ช่วงนี้ก็คง risk off กันชัดเจน" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า การร่วงลงของตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่า นักลงทุนต้องการจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมีปัจจัยหลักจากความกังวลต่อปัญหาหนี้และเศรษฐกิจในยุโรป ที่ยังไม่มีความแน่นอนว่า สถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดต่อไป

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 31.50 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 31.30

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้